

60
NGÀY

Kế Hoạch 60 Ngày: Suy Ngẫm và Tiến Bộ

Đã 60 ngày kể từ khi tôi bắt đầu hành trình phục vụ cộng đồng của chúng ta với tư cách là tổng giám đốc. Trải nghiệm tuyệt vời này chứa đầy sự học hỏi, trưởng thành và cảm hứng. Khi chúng ta đối mặt với những thách thức của mình và tiếp tục Đột Phá để Xuất Sắc, điều này sẽ đòi hỏi phải xem xét lại các chiến lược và tái định vị nhằm đạt được điều lớn lao.

Khi tôi đi tham quan Học Khu và tham gia một cách có ý nghĩa với gia đình DeKalb Schools, các đối tác cộng đồng, thành viên BOE và ưu tiên số một của tôi, các học sinh của chúng ta, tôi thấy sự tiến bộ của chúng ta trong quá trình hướng tới sự xuất sắc và thành công của học sinh. Khi chúng tôi tiếp tục triển khai Khuôn Khổ Diệu Kỳ (Miracles Framework) của mình, tôi mong muốn được chia sẻ cách chúng tôi điều chỉnh công việc của mình để phù hợp với Kế Hoạch Chiến Lược của Học Khu.

Cảm ơn quý vị đã gặp gỡ và chia sẻ với tôi tại các Cuộc Thảo Luận Bàn Tròn khi chúng tôi được Chứng Nhận H-Prize, đọc bản tin hàng tuần và tham gia các cuộc khảo sát ThoughtExchange của chúng tôi. Những sự tham gia và tương tác này là không thể thiếu. Các đề xuất, ý kiến đóng góp và phản hồi của quý vị rất quan trọng vì chúng giúp định hình công việc thiết yếu của chúng tôi.

Tôi mong được làm việc với quý vị khi chúng ta tiếp tục chuyển đổi thành một Quận phục vụ, tin tưởng và phát triển các nhà lãnh đạo tương lai.

Một học sinh tại một thời điểm.



19

Trường Tiểu Học Đã Đến Thăm



10

Trường Trung Học Cơ Sở Đã Đến Thăm



14

Trường Trung Học Phổ Thông Đã Đến Thăm



6

Sự Kiện Thể Thao Đã Tham Dự



3

Hội Đồng Cố Vấn Đã Lên Lịch



13

Cuộc Gặp Gỡ với Lãnh Đạo Chính Quyền & Đối Tác



23

Cuộc Họp với Các Thành Viên Cộng Đồng



20

Cuộc Họp với Các Bên Liên Quan về Giáo Dục



8

Cuộc Họp với Các Nhà Lãnh Đạo Đức Tin



15

Cuộc Trao Đổi Tiếp Nhận Thông Tin với Các Hiệu



1

Lần Tham Gia Diễn Thuyết



1

Hội Đồng Liên Lạc Các Hiệu Trường



3

Khảo Sát ThoughtExchange



2

Hội Thảo về Khuôn Khổ Diệu Kỳ



1

Trưởng Bộ Phận Ghi Nhận Thay Đổi



50

40

30

20

10